

Windows on the World

Natural Light

แสงแดด เป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น (จาก พระคัมภีร์ในศาสนาคริสต์)
คนน่าจะเห็นสิ่งสุดท้ายที่มีชีวิตคือเวลาที่เราลุกขึ้นบ้าน
แค่ความแสงสว่างก็มีพลังที่ทำให้บ้านดูอบอุ่นและเย็นบ้านได้อย่างน่าอัศจรรย์
ด้วยธรรมชาติของแสงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอัศจรรย์
เราสามารถปรุงแต่งสภาพแวดล้อมในบ้านสำหรับบรรยากาศและอารมณ์ที่หลากหลาย



ให้แสงแดดทำให้แต่ละวันมีความสุข

ให้แสงแดดส่องสว่างเปิดใจให้โล่งสบาย สดชื่นและอบอุ่นและธรรมชาติมากกว่าไฟ
ให้ใจทำให้เราผ่อนคลาย ให้แสงแดดของวันอยู่รอบๆ คุณ แสงแดดให้คุณพลังวันเวลา
และสุขภาพที่ดีเยี่ยมไป โดยไม่ต้องให้ตัวเองอยู่ในห้องที่มีแดด

มีหน้าต่างและช่องแสงจากหลังคา (skylight) ให้มากกว่า

มีบ้านดูอบอุ่นน่าอยู่ หรือขอที่ให้แสงแดดได้มากกว่าจะได้มากกว่าได้บ้านสวยขึ้น
มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือหน้าต่างบานใหญ่ในห้องนั่งเล่น

ห้องทำงาน และมีหน้าต่างบานแสงแดดส่องเข้าห้องได้มีอีกจะทำให้
ในแต่ละวันของคุณมีความสุขมากขึ้น ด้วยแสงที่อบอุ่นและอบอุ่นๆ คือ



"the way to looking at things differently,"



หน้าต่างบ้าน หนึ่งหน้าต่าง
หน้าต่างหนึ่งหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างหนึ่ง
หน้าต่างหนึ่งหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างหนึ่ง
หน้าต่างหนึ่งหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างหนึ่ง
หน้าต่างหนึ่งหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างหนึ่ง

แสงให้ใจจิตจำและนุ่มนวล

อย่าบังคับหน้าต่างสว่างเกินไปเปิดที่เย็นเกินไป หรือไม่บางก็หน้าต่างก็ไม่ใช่หน้าต่างเป็นหน้าต่างสบาย ด้านแดดไม่ได้ส่องจ้าตรงๆ
แต่ถ้าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวหรือแสงแดดอ่อนแ่ละเย็นไปก็สามารถใช้ม่านบังแดดที่ติดตั้งหน้าต่างจากผ้าโปร่งเบา อย่างผ้าลินิน
ผ้าฝ้าย หรือเป็นรูที่ให้แสงแดดส่องเข้ามาในมุมที่ลดความรุนแรงของ ให้แสงแดดที่นุ่มนวล หรือไม่ให้แสงแดดจ้าที่ตรงหน้า
หรือกระดาษไข ในส่วนค่าของบานหน้าต่าง ซึ่งคุณอาจจะเข้ามาไม่ได้แต่ปล่อยให้แสงแดดเข้ามาอย่างนุ่มนวล
สำหรับบ้านที่ต้องการเปิดออกได้ตลอดความกว้างของหน้าต่าง และที่สำคัญอย่าปล่อยให้กระดาษหน้าต่างสกปรกมีตัว

แสงกับสีที่สวยงาม

ภายในห้อง สีส่วนใหญ่ควรเป็นสีอ่อนๆ ทั้ง ผนัง พื้นและเพดาน สีขาวน่าจะมีที่สุด เพื่อให้บรรยากาศ
ที่อบอุ่น หรือสีที่เย็นลงไปในโทนอ่อน เพื่อให้ห้องคล้อยไปกับธรรมชาติความสูงสีที่ของดู

ใบแสงและเงา

เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่แสงแดดสว่างสดใสเพียงอย่างเดียว เราต้องการแสงสว่างที่อบอุ่น เพราะธรรมชาติ
รอบๆ ตัวเราดูสวยงามขึ้นเมื่อแสงให้เงาเพียงบางส่วนจากเงาไม้ แสงที่ใจจำบางครั้งที่กับผนังเงาเงาการที่ถ้าถึงกับตัว
เราก็ยังต้องการความมืดหรือในบางตัวๆ เพื่อให้ได้บรรยากาศและมีสมาธิได้ลึกซึ้งขึ้น ไม่ให้ความมืดพุ่งเข้ามา
ไปทางสิ่งที่ตาเห็นรอบๆ ตัว แสงสว่างที่พอเหมาะจึงมีความสำคัญเช่นเดียวกับแสงอันใจจำอบอุ่นของแสงแดด



Moonlight is sculpture , Sunlight is painting.
เปรียบแสงอาทิตย์ถึงชีวิต เปรียบแสงจันทร์ถึงจินตนาการ